

Số 2198- CV/TU

Hưng Yên, ngày 08 tháng 9 năm 2023

"V/v tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai
và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU,
ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy"

Kính gửi: - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ủy ban MTTQVN tỉnh
- Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
- Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTTTU.

Qua cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị số 25-CT/TU) cho thấy các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế về công tác lãnh đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện; việc cụ thể hóa, xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; sự phối hợp giữa các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc kiểm soát tài sản, thu nhập; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị;...

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU nói riêng trong thời gian tới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thực chất, hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TU gắn với các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; các quy định, kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các chủ trương, quy định, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, phương châm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện "**4 hơn**" (*làm tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và hiệu quả hơn nữa*) và "**3 không**" (*không đùn đẩy, không né tránh và không đổ lỗi khách quan*) với tinh thần "*kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm,*



không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai"; khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nghiên cứu, học tập tác phẩm: *Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh* của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

2. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành ngay theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, quy định trong quản lý nhà nước, khắc phục sơ hở, bất cập và tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 25-CT/TU gắn với các chủ trương, đường lối, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực; đề cao ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; tích cực phê phán, lên án, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; cán bộ, đảng viên trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, tiêu cực.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

4. Phát huy trách nhiệm và vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiên quyết khắc phục, đẩy lùi tình trạng "tham nhũng vặt", những nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

5. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, trước hết là Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

6. Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 637-KL/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, chủ trương của

Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng, vị trí công tác dễ xảy ra sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư, dư luận về tham nhũng, tiêu cực (*đầu tư, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; tài nguyên và môi trường; công tác cán bộ; thuế...*); những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật.

Xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án kịp thời phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, quy định và các nguyên nhân phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu hình sự phải chuyển ngay cơ quan điều tra có thẩm quyền để xem xét, xử lý, không chờ tới khi kết thúc thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; kiên quyết xử lý dứt điểm, triệt để các vi phạm, kiến nghị, kết luận nhất là các khắc phục sai phạm, tổn thất về kinh tế và thu hồi tiền, tài sản sai phạm về cho Nhà nước và nhân dân.

7. Tăng cường trao đổi thông tin, hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan thuộc khối nội chính trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm Công văn số 14-CV/BCĐ ngày 20/4/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và tố tụng.

8. Tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội các cấp và báo chí, truyền thông trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả, dứt điểm, đúng pháp luật đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân cung cấp thông tin, phản ánh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua các kênh, nhất là qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh để tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện Công văn này; định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo quy định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Các đ/c UVBTVTU,
- LĐVPTU, TKBTTU,
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Trần Quốc Toàn